

## ตัวบ่งชี้ที่ 3

## ชนิดของตัวบ่งชี้

## รอบปีที่ใช้นับผลงาน

## เกณฑ์การประเมิน

## การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้

กระบวนการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือ ดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

## ผลการดำเนินงาน

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
1. มีการกำหนดประเด็นความรู้ ที่จำเป็นหรือสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ประเด็น	ในการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณากำหนดประเด็นความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสารสนเทศ ในข้อ 4 จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นความรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” ซึ่งเป็นประเด็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการและบริการของหน่วยงาน เนื่องจากงานบริการเผยแพร่เป็นพันธกิจหลักของสำนักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีการส่งเสริมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เรื่องการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ อย่างไรก็ตามต้องคงความรู้ดังกล่าวยังจำกัดอยู่ในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักจึงจัดทำเรื่องนี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรอย่างกว้างขวางต่อไป ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดประเด็นความรู้ ได้แก่ คณะกรรมการผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ และคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ เป็นผู้กำกับดูแลการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้และกำหนดประเด็นความรู้ ส่วนคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ เป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่จะรับการพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” เพื่อการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร	<p><b>สบ 3 - 1(1)</b> รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4.8 การแจ้งประเด็นความรู้ที่จะจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p><b>สบ 3 - 1(2)</b> รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 วาระที่ 3.5 การส่งประเด็นความรู้ที่จะจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p><b>สบ 3 - 1(3)</b> คำสั่งสำนักบรรณสารสนเทศ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p><b>สบ 3 - 1(4)</b> รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562</p> <p><b>สบ 3 - 1(5)</b> พันธกิจของสำนักบรรณสารสนเทศ <a href="https://library.stou.ac.th/about/">https://library.stou.ac.th/about/</a></p> <p><b>สบ 3 - 1(6)</b> แนวทางการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้</p>

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
	เรียนรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562	ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <b>สบ 3 - 1(7)</b> แผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1	คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 คน 2) กลุ่มบุคลากรภายในสำนักบรรณสารสนเทศ อาทิ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องในงานบริการสารสนเทศ อุตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย งานสารสนเทศ พระปกเกล้าศึกษา งานสารสนเทศสุโขทัยศึกษา งานนันทบุรีศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในงานบริการสารสนเทศประเภทอื่นๆ ของสำนัก งานด้านเทคนิคห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและพัฒนาสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน 3) กลุ่มบุคลากรภายนอกสำนักบรรณสารสนเทศ เฉพาะในส่วนหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน และ 4) กลุ่มบุคลากรจากเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน 74 คน ซึ่งคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทำแผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงานพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562	<b>สบ 3 - 2(1)</b> ใช้หลักฐานเดียวกันกับ สบ. 3-1(4) (รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 2.2) <b>สบ 3 - 2(2)</b> ใช้หลักฐานเดียวกันกับ สบ. 3-1(6) (แนวทางการจัดทำรายละเอียดกรอบการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) <b>สบ 3 - 2(3)</b> ใช้หลักฐานเดียวกันกับ สบ. 3-1(7) (แผนการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ) <b>สบ 3 - 2(4)</b> รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” กลุ่มคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <b>สบ 3 - 2(5)</b> รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” กลุ่มบุคลากรภายในสำนักบรรณสารสนเทศ <b>สบ 3 - 2(6)</b> รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” กลุ่มบุคลากรภายนอกสำนักบรรณสารสนเทศ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
		<p><b>สบ 3 - 2(7)</b> รายชื่อกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศท้องถิ่นนทบุรี ศึกษาและการเผยแพร่สู่ชุมชน” กลุ่มบุคลากรจากเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)</p>
<p>3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ในประเด็นความรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” จำนวน 4 กิจกรรม คือ</p> <p>1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” โดย นายชัยวัฒน์ น่ำชม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในการจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ และมีประสบการณ์ในการเผยแพร่สารสนเทศสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 คน กิจกรรมจัดวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร</p> <p>2) กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” โดย ผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน 4 คน คือ 1. นางวรรณุช สุนทรวิณิต 2. นางสาววิญฐากรณ์ ทองแขก 3. นายชัยวัฒน์ น่ำชม และ 4. นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเผยแพร่สารสนเทศสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือและการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบเว็บไซต์และนิทรรศการออนไลน์ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. กลุ่มคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 คน 2. กลุ่มบุคลากรภายในสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 39 คน และ 3. กลุ่มบุคลากรภายนอกสำนักบรรณสารสนเทศ เฉพาะหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน และกิจกรรมจัดวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร</p>	<p><b>สบ 3 - 3(1)</b> เอกสารประกอบการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”</p> <p><b>สบ 3 - 3(2)</b> โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p><b>สบ 3 - 3(3)</b> หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ</p> <p><b>สบ 3 - 3(4)</b> หนังสือเชิญหน่วยงานภายในมาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ</p> <p><b>สบ 3 - 3(5)</b> เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนะนำจดหมายเหตุและการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”</p> <p><b>สบ 3 - 3(6)</b> เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ย้อนรอย ... กว่าจะเป็นหนังสือจากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”</p> <p><b>สบ 3 - 3(7)</b> เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบเว็บไซต์”</p> <p><b>สบ 3 - 3(8)</b> เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์”</p> <p><b>สบ 3 - 3(9)</b> รายมือชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”</p> <p><b>สบ 3 - 3(10)</b> ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง</p>

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
	<p>ชั้น 6 ส่วนต่อเติม ทั้งนี้ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.58</p> <p>3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศท้องถิ่นนันทบุรีศึกษาและการเผยแพร่สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานจากงานประจำด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรภายในสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 8 คน และกลุ่มบุคลากรภายนอกสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 74 คน กิจกรรมจัดวันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.66</p> <p>4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล” มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรภายในสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 25 คน ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ  <a href="https://library.stou.ac.th/project/8-05-62/">https://library.stou.ac.th/project/8-05-62/</a></p> <p><b>สบ 3 - 3(11)</b> แบบประเมินความพึงพอใจการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ</p> <p><b>สบ 3 - 3(12)</b> สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ</p> <p><b>สบ 3 - 3(13)</b> กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศท้องถิ่นนันทบุรีศึกษาและการเผยแพร่สู่ชุมชน”</p> <p><b>สบ 3 - 3(14)</b> ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศท้องถิ่นนันทบุรีศึกษาและการเผยแพร่สู่ชุมชน”</p> <p><b>สบ 3 - 3(15)</b> หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล ที่ อว 0602.06/914 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562</p> <p><b>สบ 3 - 3(16)</b> รายนามชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล”</p> <p><b>สบ 3 - 3(17)</b> ข่าวกิจกรรมห้องสมุด เรื่อง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2562 : ศึกษาดูงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือ”  <a href="https://library.stou.ac.th/blog/2019/08/visit-amarin-printing-and-publishing/">https://library.stou.ac.th/blog/2019/08/visit-amarin-printing-and-publishing/</a></p>
<p>4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ</p>	<p>คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการรวบรวมความรู้ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 4 กิจกรรม คือ</p> <p>1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรู้ของสำนักบรรณ</p>	<p><b>สบ 3 - 4(1)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเตรียมการจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”</p>

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
<p>แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)</p>	<p>สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร</p> <p>2) กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ” วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 ส่วนต่อเติม</p> <p>3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศท้องถิ่นนทบุรีศึกษาและการเผยแพร่สู่ชุมชน” วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม</p> <p>4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>จากผลการดำเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมได้นำมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ เผยแพร่ในบล็อกบรรณสาระความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ และพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเผยแพร่สารสนเทศทุกประเภทในรูปแบบหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักบรรณ-สารสนเทศต่อไป</p>	<p><b>สบ 3 – 4(2)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนะนำจดหมายเหตุและการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”</p> <p><b>สบ 3 – 4(3)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ย้อนรอย ... กว่าจะเป็นหนังสือจากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”</p> <p><b>สบ 3 – 4(4)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบเว็บไซต์”</p> <p><b>สบ 3 – 4(5)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิตยสารออนไลน์”</p> <p><b>สบ 3 – 4(6)</b> สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล”</p> <p><b>สบ 3 – 4(7)</b> บล็อกบรรณสาระความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบเว็บไซต์” (<a href="https://library.stou.ac.th/libblog/">https://library.stou.ac.th/libblog/</a>)</p> <p><b>สบ 3 – 4(8)</b> บล็อกบรรณสาระความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ย้อนรอย...กว่าจะเป็นหนังสือ...จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” (<a href="https://library.stou.ac.th/libblog/">https://library.stou.ac.th/libblog/</a>)</p> <p><b>สบ 3 – 4(9)</b> บล็อกบรรณสาระความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนางานนิตยสารออนไลน์ของสำนักบรรณสารสนเทศ” (<a href="https://library.stou.ac.th/libblog/">https://library.stou.ac.th/libblog/</a>)</p> <p><b>สบ 3 – 4(10)</b> บล็อกบรรณสาระความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคโนโลยี&amp;กรรมวิธีการพิมพ์หนังสือให้ดูดีและน่าอ่าน” (<a href="https://library.stou.ac.th/libblog/">https://library.stou.ac.th/libblog/</a>)</p> <p><b>สบ 3 – 4(11)</b> คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ</p> <p><b>สบ 3 – 4(12)</b> แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ</p>

ชื่อเกณฑ์	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
<p>5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการนำความรู้ที่ได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ใน เรื่อง “งานจดหมายเหตุและการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” “ย้อนรอย...กว่าจะเป็นหนังสือ...จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบเว็บไซต์” “ประสบการณ์การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบทรศการออนไลน์” และ “เทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือเล่มและการพิมพ์ดิจิทัล” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการสำรวจ รวบรวมคัดเลือก ประมวลเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา บรรณาธิการ ออกแบบรูปเล่มและจัดทำหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หนังสือ เรื่อง “วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561)”</li> <li>2. หนังสือ เรื่อง “วิจิตรลิขิต” และ</li> <li>3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”</li> </ol>	<p><b>สบ 3 - 5(1)</b> ใช้หลักฐานเดียวกันกับ สบ. 3-4(11) (คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ)</p> <p><b>สบ 3 - 5(2)</b> ใช้หลักฐานเดียวกันกับ สบ. 3-4(12) (แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ)</p> <p><b>สบ 3 - 5(3)</b> หนังสือ เรื่อง “วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561)” และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ดูที่ <a href="https://library.stou.ac.th/wichit/bibliography/">https://library.stou.ac.th/wichit/bibliography/</a>)</p> <p><b>สบ 3 - 5(4)</b> หนังสือ เรื่อง “วิจิตรลิขิต” และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ดูที่ <a href="https://library.stou.ac.th/wichit/alumni/">https://library.stou.ac.th/wichit/alumni/</a>)</p> <p><b>สบ 3 - 5(5)</b> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “<b>ประมวล</b>พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525 – 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (ซีดี)</p> <p><b>สบ 3 - 5(6)</b> เผยแพร่ผลการดำเนินงานในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักบรรณสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p><a href="https://library.stou.ac.th/about/knowledge-management/">https://library.stou.ac.th/about/knowledge-management/</a></p>